

THƯ NGỎ

V/v Tài trợ Lễ kỉ niệm 60 năm ngày thành lập trường THPT Hưng Yên

Kính gửi: Các thế hệ học sinh đã học tập dưới mái trường THPT Hưng Yên

Trường THPT Hưng Yên, trước đây là Trường cấp 3 tỉnh Hưng Yên, được thành lập từ năm 1959. Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành các thế hệ thầy cô giáo và học sinh nhà trường đã nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn gian khổ để xây dựng một ngôi trường dạy tốt, học tốt. Từ mái trường này các thế hệ học sinh đã trưởng thành, có người là cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước; có nhiều người là cán bộ chủ chốt các cấp; có nhiều người là nhà khoa học, tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ, kỹ sư...có mặt trên khắp mọi miền đất nước.

Thế theo nguyện vọng của đông đảo các thế hệ thầy và trò nhà trường, được sự đồng ý của Sở Giáo dục và Đào tạo và Ban Thường vụ Thành ủy Hưng Yên; Đảng ủy, Ban giám hiệu trường THPT Hưng Yên tổ chức Lễ kỉ niệm 60 năm ngày thành lập trường vào ngày 20, 21 tháng 12 năm 2019. Cụ thể:

+ Ngày 20/12/2019 tổ chức hội trại cho học sinh 3 khối; liên hoan văn nghệ; đêm lửa trại - tại Quảng trường trung tâm thành phố Hưng Yên.

+ Ngày 21/12/2019 tổ chức lễ kỉ niệm 60 năm ngày thành lập trường – tại trường THPT Hưng Yên (Số 168 đường Phạm Ngũ Lão, phường Quang Trung, Tp Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên).

Lễ kỉ niệm 60 năm ngày thành lập trường là một hoạt động sự kiện trọng đại, có quy mô lớn nhất từ trước tới nay của trường THPT Hưng Yên đòi hỏi có rất nhiều nguồn lực khác nhau, trong đó đặc biệt là nguồn lực tài chính.

Vừa qua Ban liên lạc cựu học sinh trường THPT Hưng Yên đã nhận được thư mời của Ban giám hiệu nhà trường về gặp mặt họp bàn về chương trình kỉ niệm 60 năm ngày thành lập nhà trường. Sau cuộc gặp, Ban liên lạc đã thực hiện kết nối được các thế hệ học sinh của nhà trường để nhằm kêu gọi sự ủng hộ, tài trợ các nguồn lực cho việc tổ chức lễ kỉ niệm.

Hiện tại, Ban tổ chức lễ kỉ niệm đã nhận được ủng hộ của Thành ủy Hưng Yên về địa điểm tổ chức các hoạt động tập thể tại quảng trường Nguyễn Văn Linh, tuyên truyền lễ kỉ niệm trên truyền hình Hưng Yên. Tuy nhiên, nguồn kinh phí từ ngân sách để tổ chức Lễ kỉ niệm còn rất hạn chế. Vì vậy, Ban liên lạc cựu học sinh nhà trường mong muốn được đồng hành cùng với Ban tổ chức nhằm huy động nguồn lực tài chính dồi dào từ các thế học trò đã học tập và trưởng thành từ mái trường THPT Hưng Yên.

Với tinh thần trên, chúng tôi xác định: Lễ kỉ niệm 60 năm thành lập trường THPT Hưng Yên không chỉ là dịp hạnh ngộ của các thế hệ cán bộ, giáo viên, học

sinh mà còn là cơ hội để mỗi chúng ta thể hiện tình yêu, tấm lòng và bày tỏ sự biết ơn sâu sắc với mái trường THPT Hưng Yên thân yêu.

Ban liên lạc rất mong nhận được sự tham gia ủng hộ về tài chính của tất cả các thế hệ học trò để góp phần mang lại sự thành công cho lễ kỉ niệm.

Mọi sự ủng hộ xin được chuyển về theo các hình thức sau:

- Chuyển trực tiếp về Ban tổ chức theo HOTLINE: **0979.859.599** (Cô Lê Thị Thúy Nga); **0912.503.562** (Thầy Nguyễn Trọng Khải)

- Chuyển khoản theo số tài khoản của Ban liên lạc cựu học sinh:

Tên tài khoản: **Đỗ Thị Thu Hà**

Số tài khoản: **46610000016686**

Tại: Ngân hàng BIDV Bắc Hưng Yên

Chúng tôi xin cam kết mọi nguồn lực huy động được sẽ được quản lý công khai, minh bạch; được sử dụng vào việc tổ chức lễ kỉ niệm và thành lập các quỹ để tái đầu tư cho sự phát triển của trường THPT Hưng Yên.

Thay mặt Ban liên lạc, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các thế hệ học sinh quan tâm và ủng hộ đến chương trình này. Chúng tôi tin rằng với sự chung tay đồng lòng của tất cả mọi người, “**Lễ kỉ niệm 60 năm ngày thành lập Trường THPT Hưng Yên**” sẽ được tổ chức thành công tốt đẹp.

Trân trọng !

**T/M BAN BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG

(Khóa 1991 – 1994, điện thoại: 0985.785.555)